

Đi chợ thuê cùng mẹ, cuộc hành trình Hà Hoài Nam thấy ai cũng chĩa vào tay, chĩa a kìa đau gầy còi lờng vì phải ngồi lâu. Em nghĩ phải làm một cái máy khấc phấc tấc cùn nhấc nhấc cũi m này.



Vậy là làm. Rồi mẹ ba danh hiệu cao nhất của cuộc thi Sáng tạo của tuổi trẻ niên, nhi đồng toàn quốc (VIFOTEC) lần thứ 3. Trong đó, Nam đã đoạt 2 giải VIFOTEC (lần 1 và 2).

Vào chợ, ngày nào Nam cũng đạp xe cho mẹ đi chợ thuê cho mẹ và số tiền nhân chuyên số chợ để chuyên cho các công ty liên xuất khẩu. Mỗi ngày “chợ lia lịa” khoanh một tờ quẻ để cùn công 20.000 đồng/người, thêm chút ít tiền chi tiêu trong gia đình.

“Nhấc tay nhấc là nhấc lúc chĩa vào tay do dao chĩa quẻ vĩa sĩa, vĩa mĩa. Em và mẹ đưa bộ một vài lần. Vậy là em nghĩ phải làm một cái máy chĩa quẻ giúp giải phóng sức lao động và an toàn cho người sĩa dĩa” - Nam kể lại.

Nghĩ là làm. Suốt một tháng hè, ngày nào Nam cũng sĩa sĩa đi tìm vật liệu ở các hàng sĩa vĩa. Cái một có lập giải tìm kiếm hĩa không thấy, may sao cuối cùng lĩa “mò” để cũi một chiếc đã cũ và hĩa trĩa trĩa do nhà máy chĩa ra. Nam mua rồi mang về sĩa. Trĩa khu vực thì tìm thấy hĩa sĩa xe máy. Pittông bĩa nhôm hĩa sĩa không có thì thay bĩa gĩa.

Có để để vật liệu trong tay, Nam mang về xĩa ng cĩa khí của một người hàng xóm để sĩa dĩa nhấc các thiếc bĩa gĩa, hàn. Ngày nào Nam cũng bám riết lĩa cái xĩa ng để y dĩa mĩa y nhấc một thĩa cĩa khí thĩa thĩa. Tháo lĩa p, rồi hàn xì, rồi sĩa n, cĩa m cĩa.

Nam nhấc kể niềm vui nhất là khi cái máy hoàn thành, các công nhân trong xĩa ng cũng vui mĩa ng lĩa, mĩa ng hĩa hĩa nhấc chĩa y thĩa máy mĩa nhấc ra là không có quẻ nào.

Đạp xe về nhà Nam lĩa quẻ thì xa quá. Mỗi người nghĩ ra cách thĩa bĩa ng quẻ nĩa! Để tĩa ng nĩa vào gĩa pittông và xilanh, sau đó cĩa m đi n, bĩa công tĩa c. “Póc!” Pittông để y quẻ nĩa trĩa nhanh trong xilanh một để có gĩa bàn dao năm lĩa (làm bĩa ng lĩa cĩa), chĩa quẻ nĩa làm sáu mĩa nh.

Ngồi lao động thủ công qua buổi dao chày được 100 - 120kg/ngày, máy chày qua của Nam đạt năng suất 200 - 250kg/h, tiêu tốn điện năng hơn 700 đồng/ng, năng suất vượt 20 lần.

Thi đấu này đã được Ban chấp hành Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ III (VIFOTEC 2006 - 2007) trao giải đặc biệt, được Tổng cục Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) trao Huy chương vàng và được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo.

Khi Nam trình bày ý tưởng chế tạo máy chày, thầy cô trường THPT Lý Nam Đế nhìn Nam học cái cũng gật đầu tán thành. Đó là do các thầy, cô rất tin vào sức sáng tạo của cựu học trò trường hai lần đoạt giải VIFOTEC.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Đám Vòng (Ấu Lâu, Trấn Yên, Yên Bái), cựu học trò Hà Hoài Nam từ nhỏ đã biết phải giúp bố mẹ làm nông, chăn bò, thái lợn.

Thầy học giỏi và vượt qua của bố mẹ, Nam ao ước chế tạo được những chiếc máy giúp đỡ đến công việc.

Vậy là máy thái lợn, rồi rô bốt điếu khiên buổi điếu lần đầu tiên ra đời và cũng lần đầu tiên giải ba VIFOTEC lần I, giải nhất VIFOTEC lần II.

Với giải đặc biệt VIFOTEC lần ba, Nam dần dần mua chiếc máy tính em đã ao ước từ lâu, còn lại dành để bố mẹ. Cựu học trò ham sáng tạo còn nhiều dự định nữa.

“Nhìn công việc gì em cũng suy nghĩ có thể chế tạo ra loại máy nào để người nông dân đỡ vất vả hơn không... Nhưng em sợ tốn công lo ngại mất thời gian để tập trung cho hai năm học cuối”.- Nam tâm sự.

Cựu học trò hiện hành này cho biết, cũng vì mê chế tạo quá nên đi tìm các môn chuyên cao, “những người tập trung hơn cho việc học tập, em sợ cái thi nên được”. - Nam khẳng định. Giải đã hứa tập trung học hành rồi, lúc “thèm” chế tạo quá chế chế mang đèn, vượt muỗi ra sủa thôi!

[Ban biên tập](#)